

5. เลือกลงขันช่วยเหลือ

ถึงขณะใดเราก็จะช่วยบังคับให้เราต้องนำขยะออกไปทิ้งบ่อย ๆ พอนานวันเข้าก็จะเปลี่ยนนิสัยเราให้ทิ้งขยะในบ้านน้อยลงไปโดยไม่รู้ตัว อีกทั้งการนำขยะไปทิ้งบ่อย ๆ ยังช่วยรักษาความสะอาดในบ้านแบบทางอ้อมด้วย ขยะจะได้ไม่มีโอกาสหมักหมมเน่าอยู่คาบ้าน ยิ่งงละ แต่ทั้งนี้ก็ควรบีบอัดถึงขยะให้แน่นทุกครึ่ง และมีปากถุงให้เรียบร้อยก่อนทิ้ง เพื่อให้มีพื้นที่ในการทิ้งขยะมากขึ้น ช่วยลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกไปในตัว

6. นำขยะเปียกไปทิ้งทุกวัน

อย่างที่บอกกันไปตั้งแต่แรกว่าควรลงแยกขยะในบ้านเอาไว้ด้วย ซึ่งนอกจากต้องแยกขยะรีไซเคิลแล้วก็ควรแยกขยะเปียก ขยะแห้ง เพิ่มด้วยอีกอย่าง และทางที่ดีต้องนำขยะเปียกไปทิ้งทุกวัน เพื่อป้องกันหนูและแมลงมารบกวนบ้านเรา อีกทั้งการแยกขยะเปียกขยะแห้งยังช่วยรักษาความสะอาดในบ้านมีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีอีกต่างหาก

7. เลี่ยงผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง

แม้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะสะดวกและสะอาดปลอดภัยดี แต่ของบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองขนาดนั้น เช่น แก้วน้ำ แทนที่จะใช้แก้วกระดาษบาง ๆ ใช้แล้วทิ้ง ก็น่าจะเปลี่ยนมาใช้แก้วพลาสติก หรือแก้วธรรมดาที่สามารถล้างและนำมาใช้ได้อีกครั้ง เพื่อลดปริมาณขยะและช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรของโลกได้อีกทางหนึ่ง อีกอย่างเราก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้ของใช้ที่ตรงจุดแล้วทิ้งเท่าไร เพราะเราไม่มีสถานพยาบาลที่ต้องป้องกันการติดเชื้ออย่างรัดกุมขนาดนั้นครับ

8. ลดปริมาณการจับจ่ายของผู้ใช้

ของใช้บางอย่างเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้เป็นประจำ หรือบางทีก็มีความจำเป็นต้องใช้ในงานสำคัญแค่ครั้งเดียวเท่านั้นด้วยซ้ำ เช่น มงทนที่จะซื้อเสื้อหรืออุปกรณ์กีฬาหรืองานพิธีสำคัญ ทางที่ดีก็ควรหาที่ยืมมาจากคนใกล้ตัวก่อน หรือจะใช้บริการจากร้านเช่าชุด หรืออุปกรณ์ก็ได้ วิธีนี้นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้ว ยังช่วยลดปริมาณเงินที่ต้องจ่ายออกกระเป๋าก็ได้ด้วยนะ หรือการจัดงาน

ปาร์ตี้ครั้งใหญ่ แทนที่จะใช้จานกระดาษเพราะขี้เกียจล้างจาน แต่ลองคิดดูดี ๆ จะมีขยะเพิ่มขึ้นขนาดไหน ทางที่ดียอมเสียเวลาล้างจานสักหน่อยดีกว่านะ

9. รักษาและซ่อมแซม

เครื่องใช้ทุกอย่างภายในบ้าน รวมไปถึงเสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้าของเรา ก็ควรใช้อย่างถูกประเภท และรักษาของให้ใช้ไปนาน ๆ หากชำรุดเสียหายก็ต้องซ่อมแซมดูก่อน เมื่อจะสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง โดยเฉพาะเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ถ้าเบื่อน้อยเกินไปแล้วก็จะลองนำไปแลกกับใส่กับเพื่อน หรือจะเอาไปบริจาคให้มูลนิธิต่าง ๆ เป็นการทำทานอีกอย่างหนึ่ง

10. ซื้อของมือสอง

อาจจะดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ช่วยลดขยะภายในบ้าน แต่ก็ใช่นะ โอกาสที่คุณจะช่วยเหลือปริมาณขยะให้โลกของเรา เหมือนเป็นการหมุนเวียนของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่กลับมาใช้อีกครั้ง เช่นเดียวกันกับการขายของเก่าของเรานั้นเอง หน้าซำการซื้อของมือสองยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าเราได้อีกด้วย

ทุกวันนี้ปริมาณขยะก็แทบจะล้นโลกของเราอยู่รอมร่อแล้ว ฉะนั้นเราก็ควรหันมาใส่ใจกับการลดปริมาณขยะกันให้มากขึ้น เริ่มง่าย ๆ จากขยะในบ้านและพื้นที่ใกล้ตัวของเราเองก่อนก็ได้ อย่างถ้าเป็นไปได้ก็ควรวางถุงผ้าไปจ่ายตลาด หรือลดการใช้กระดาษ อย่างถุงเปียกในถังทำงานด้วยก็ดีจ้า

การจัดการขยะไม่ควรรู้เร็ว



โดย

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

โทร 042638191